



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

บอลบอย ดันทางซูซูเปอร์สตาร์

ใกล้จะไรได้อย่างนั้น...

น่าจะเป็นนิยามหนึ่งในการที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นซูเปอร์สตาร์ โดยเฉพาะในวงการกีฬา

ถ้าเป็น "กอล์ฟ" นักกีฬาที่เป็นแถวหน้าของประเทศไทย ของเอเชีย ไม่ว่าจะอย่าง ชงชัย ใจดี, ถาวร วิรัตน์จันทร์, ประหยัด มากแสง หรือ จะเป็นโปรที่เป็นที่รับถือของคนในวงการอย่าง บุญชู เรื่องกิจ ฯลฯ ทุกคนก็ล้วนแต่ผ่านความเป็น "แคดดี้" หรือ "เด็กถือถุงกอล์ฟ" มาแล้วทั้งสิ้น จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาในวันนี้

"บอลบอย" หรือ "เด็กเก็บลูก" ในกีฬาเทนนิสก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะงานของพวกเขาคือ การที่ได้ใกล้ชิดกับซูเปอร์สตาร์ ผู้ที่เป็นฮีโร่ ในดวงใจของเขาหลายต่อหลายคน

กว่าจะผ่านขั้นตอนการคัดเลือก ฝึกวิธีกลิ้งบอล โยนบอลให้ตรงจุด ฝึกวิ่งเก็บลูกเทนนิสในสถานการณ์จริงชุดละ 40 นาที ผลงานใครดีก็ผ่านการคัดเลือก เขาไปเป็นหนึ่งในสนบอลบอยอย่าง ที่เห็น

แลกกับความเหนื่อย ความอดทนและความรู้ของพวกเขา การที่แคดดี้เก็บลูก ส่งผ้า ส่งน้ำ แบบที่ ดูเป็นหน้าที่พื้นๆ ก็เป็นความสุขใจยิ่ง เพราะหน้าที่นี้ถือว่าได้ใกล้ชิด ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและแท็กติก รวมถึงอุปนิสัยต่างๆ ของนักเทนนิสในดวงใจที่เป็นทั้งระดับประเทศ ระดับโลก ย่อมมีความหมายยิ่ง

ประสบการณ์ทั้งหมดจะเป็นแรงผลักดันให้กับเด็กเหล่านี้ก้าวขึ้นสู่ การเป็นนักเทนนิสอาชีพต่อไป ได้ในอนาคต ด้วยบอลบอยเหล่านี้ไม่ธรรมดาเพราะบางคนมีดีกรีติดตัวเป็นนักเทนนิสระดับเยาวชนที่มีตำแหน่งการันตีทั้งสิ้น

เส้นทางการสู่การเป็นนักเทนนิสมืออาชีพจึงสดใสยิ่งนัก

บอลบอย จึงกลายเป็นอีกมุมหนึ่งที่สว่างไสวในไทยแลนด์ โอเพ่น การแข่งขันเทนนิสในระดับเอทีพี ทัวร์รายการใหญ่ในบ้านเรา ด้วยมี นักเทนนิสรุ่นกระเดาะจำนวนไม่น้อยใฝ่ฝันที่จะได้ทำหน้าที่นี้

อดีตบอลลบอยอย่าง "แชมป์" วรุตม์ ก่อเกียรติถาวร หนุมน้อยวัย 16 ปี เจ้าของความสูง 180 เซนติเมตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ผู้มีแรงบันดาลใจจากความอยากใกล้เคียงกับ "ซูเปอร์บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ เป็นพิเศษ เพราะความดังและ ความแรงอย่างยังไม่อยู่ในเวลานั้น ทั้งยังมีนักเทนนิสระดับโลกอีกจำนวนไม่น้อย รวมไปถึงความสนใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันระดับโลก ที่เขามองว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ไม่ง่าย

"ผมได้ถือธงชาติในพิธีเปิดและปิด ผมได้ส่งผ้าเช็ดหน้า และลูกเทนนิส ให้กับนักเทนนิสระดับโลก ได้ใกล้เคียงกับพวกเขามากกว่าคนอื่น ซึ่งนักเทนนิสระดับโลก เขาให้ความเอ็นดูเรา เพื่อนๆ บางคนได้ที่พันช้อมือ เป็นของ ที่ระลึกก็มี สำหรับผมได้มองดูเขาเช็ดมือเช็ดหน้า เวลาส่งผ้าคั้น แล้วกล่าวขอบคุณ แค่นี้ผมก็ปลื้มแล้ว"

การที่เราได้ใกล้เคียงกับนักเทนนิสระดับโลก ทำให้เราได้เห็นวิธีการ เสิร์ฟลูก เทคนิคการตี วิธีการเล่นเพื่อเบรกเกมส์เสิร์ฟ หรือแม้กระทั่ง ได้เห็นอากัปภิกขารวมถึงสีหน้าขณะแข่งขัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ได้รู้ว่า เราจะต้องมีสมาธิตลอดเวลา สมองต้องคอยคิดแก้เกม จิตใจต้องไม่ท้อถึงแม้ คู่แข่งเราจะนำอยู่หลายแต้มก็ตาม การคุมอารมณ์ให้นิ่งเป็นสิ่งสำคัญ...

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมาจากการเป็นบอลลบอย ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการเล่นของตัวเองได้ ทำให้เราฝึกสมาธิไปในตัวด้วย อีกทั้งได้ฝึกความอดทนเพราะบางเกมแข่งหลายชั่วโมงติดกันก็มี เราต้องยืนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดกระทั่งจบการแข่งขันทุกครั้ง

ด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ร่วมกับข่าวคราวของซูเปอร์สตาร์ ระดับโลกอย่าง "ราฟาเอล นาดาล" มีอวางอันดับ 2 ของโลก "แอนดี้ ร็อดดิก" มีอวางอันดับ 3 ของโลกจะมาร่วมในการแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น 2007 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 30 กันยายนนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เลือดของบอลลบอยในตัวเขาจึงพลุ่งพล่านขึ้นอีกครั้ง

"นาดาล สามารถเล่นเทนนิสมือซ้ายได้เก่งมากๆ อีกทั้งมีพัฒนาการ การเล่นที่ดีมาก จนกระทั่งก้าวมาขึ้นอยู่ที่อันดับ 2 ของโลกในเวลาเพียง ไม่กี่ปี ส่วนแอนดี้ ร็อดดิก ก็เป็นนักเทนนิสที่มีสมาธิที่ดีมากเวลาลงสนาม และยังมีโค้ชที่เก่งมากอย่าง จิมมี่ คอนเนอร์ส อดีตตำนานเทนนิสโลก คอยสอนเทคนิคการตีที่เยี่ยมยอดให้อีกด้วย"

ไม่ว่าการคัดตัวครั้งนี้ น้องแชมป์จะประสบความสำเร็จอีกครั้ง หรือไม่ น้องแชมป์จะก้าวเข้าสู่วงการเทนนิสอาชีพตาม "พีบอล" นักเทนนิสในดวงใจได้หรือเปล่า

หากเป็นไปได้เช่นนั้นจริง เขาจะได้เป็นหนึ่งในนักเทนนิส ที่เกิดขึ้นได้จาก แรงบันดาลใจจากหน้าที่เล็กๆ ที่เรียกว่า "บอลลบอย" !!